



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๑๓๓๖

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาด้านกฎหมาย/หัวหน้างานวินัยและนิติการ

ตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ขอหารือคณะกรรมการพัฒนาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง โดยคณะกรรมการพัฒนาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรให้หารือคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นดังกล่าว นั้น

คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตอบข้อหารือในประเด็นดังกล่าวแล้ว โดยสรุปความได้ว่า การที่ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยหมดวาระการดำรงตำแหน่ง หรือประธานสภาคณาจารย์ต้องพ้นจากตำแหน่งไปนั้น มิใช่เงื่อนไขให้บุคคลทั้งสองพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่อย่างใด ดังนั้น แม้วามหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งประธานสภาพนักงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว แต่บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่นั้น ก็ไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งได้ ซึ่งเป็นไปตามความในมาตรา ๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

นอกจากนี้ ตามแนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นลักษณะเดียวกันนี้ ยังปรากฏแนวคำวินิจฉัยด้วยว่า ผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยคณะเก่า จะพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ต่อเมื่อมีการสภามหาวิทยาลัยคณะใหม่ครบทั้งคณะเสียก่อน

ในการนี้ อธิการบดีได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ รับทราบ และมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า เนื่องจากการตอบข้อหารือของคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าวไม่ได้ระบุถึง การมอบหมายให้รองประธานสภาคณาจารย์ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนประธานสภาคณาจารย์ (ในกรณีที่ประธานสภาคณาจารย์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้) ประกอบกับปัจจุบันมหาวิทยาลัยไม่มีตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์แล้ว ดังนั้น การรักษาการแทนในตำแหน่งดังกล่าวจะดำเนินการอย่างไร จึงเห็นควรให้หารือคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นดังกล่าวด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้งานวิจัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่
นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปหารือในคณะกรรมการพัฒนาด้านกฎหมาย และสรุปผลเสนอ
คณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบและพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตกิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ